

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp huyện Con Cuông,
nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội Cựu chiến binh các cấp trong toàn huyện làm tốt chức năng nhiệm vụ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tổ chức Hội các cấp đã có bước phát triển vững chắc đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác đoàn kết, tập hợp Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho Cựu chiến binh và thế hệ trẻ,... Những kết quả đó đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh ở một số nơi, một số lĩnh vực còn hạn chế. Một số Cựu chiến binh chưa thực sự tích cực, gương mẫu hoạt động và tham gia các phong trào ở địa phương. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện và phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh các cấp.

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội lớn của các cấp Hội và toàn thể hội viên. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân.

Để lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong toàn huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ Quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ sau: